



อาสนวิหารอัสสัมชัญ

ASSUMPTION CATHEDRAL

<http://assumptioncathedral.catholic.or.th/>

บทสนทนาจากเจ้าอาวาส



หนวก ไข่ และพิการทางจิตวิญญาณ

บทอ่านที่หนึ่ง ของประกาศกอิสยาห์ เป็นข้อความตัดตอนมาจาก บทที่ 35 ของหนังสืออิสยาห์ซึ่งในบทนี้ อิสยาห์ กล่าวให้กำลังใจแก่ชาวยิวในถิ่นเนรเทศ และทำนายถึงอนาคตว่า

1. พวกเขาจะได้กลับบ้าน และ
2. การเสด็จมาของพระผู้ไถ่กู้ ผู้จะทรงทำประโยชน์ให้แก่ชาวยิว นานัปการทำให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้น

นัยน์ตาของคนตาบอดจะเปิดออก

หูของคนหูหนวกจะได้ยิน

คนง่อยจะกระโดดได้อย่างกว้าง

คนใบ้จะร้องออกมาด้วยความยินดี

น้ำจะพลุ่งขึ้นมาจากดินที่แห้งแล้ง

จะเกิดลำธารขึ้นในทะเลทราย

พื้นที่แห้งผากจะชุ่มฉ่ำและกลายเป็นสระน้ำ

และสุดท้าย ดินที่แตกกระแหงจะมีน้ำพุพลุ่งขึ้นมา

สิ่งที่อิสยาห์ทำนายล่วงหน้าไว้หลายร้อยปี ได้เกิดขึ้นในการเสด็จมาของพระเยซูเจ้า องค์พระผู้ไถ่ ผู้ นั้น และในพระวรสารวันนี้ พระองค์ทรง ทำให้คนใบ้ หูหนวกคนนั้น กลับได้ยิน และสามารถพูดได้อย่างชัดเจน

หนวก ไข่ ตามธรรมชาติ รวมถึงคนพิการทางกายในรูปแบบต่างๆ มีคู่มากับโลก นับตั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน แต่คนพิการเหล่านี้ไม่ได้สร้างปัญหาให้แก่โลกและสังคมมากมายเท่าใดนัก

แต่สิ่งที่สร้างความอึดหนาระอาใจ และสร้างความรำคาญเดือดร้อน ให้แก่โลก และสังคมอีกทั้งยังเป็นปัญหาใหญ่ ระดับโลก ก็คือ พวกหนวก ใ้ และพิการทางจิตวิญญาณ บุคคลเหล่านี้ไม่เพียงสร้างปัญหาให้แก่คนรอบข้างซึ่งเป็น มนุษย์ด้วยกันเท่านั้น แต่ยังสร้าง ความรำคาญและอึดหนาระอาใจแม้ต่อองค์พระเจ้าด้วย

ในพระวรสารนักบุญมาระโก บทที่ 8 ซึ่งต่อเนื่องกับบทที่ 7 วันนี้ พระเยซูเจ้าทรงแสดงความรู้สึกรำคาญและอึดอัดพระทัยต่อพวกที่เข้ามาหาพระองค์ เมื่อพวกเขาเข้ามาหาพระองค์เพื่อขอให้พระองค์ “**ทรงแสดงเครื่องหมายจากฟ้า**” ซึ่งได้แก่อัศจรรย์ ในข้อ 12 ของบทที่ 8 ของพระวรสารมาระโกบันทึกไว้ว่า “**พระองค์ทรงถอนพระทัยลึกๆ ตรัสว่า คนยุคนี้แสวงหาเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่ออะไร เราบอกความจริงกับท่านว่า คนยุคนี้จะไม่ได้รับเครื่องหมายอย่างใดเลย**”

พวกหนวก ใ้ และพิการทางจิตวิญญาณ ในยุคปัจจุบันมีมากมายจนล้นโลก และบางทีตัวเราเองก็เป็น คนหนวก ใ้ พิการ ทางจิตวิญญาณ ด้วยเช่นกัน เมื่อใดก็ตามที่เราไม่สนใจ หรือ ใส่ใจ ในการรับฟัง และ ปฏิบัติตาม พระวาจาของพระเจ้า หรือ เมื่อใดก็ตามที่เรา ปฏิเสธที่จะรับฟัง และปฏิบัติตาม พระวาจา เรากำลังเริ่มทำตัวของเราให้กลายเป็นคนหนวก ใ้ และพิการทางจิตวิญญาณไปโดยอัตโนมัติ

คนหนวก ใ้ และพิการทางจิตวิญญาณเหล่านี้แหละที่สร้างปัญหา และความเดือดร้อน ให้แก่บุคคลรอบข้าง และแก่สังคม ดังที่เราเห็นๆและรู้ๆ กันอยู่

พวกหนวก ใ้ และพิการทางจิตวิญญาณเหล่านี้คือ ตัวต้นเหตุทำให้

แผ่นดินแห้งแล้ง

น้ำบนแผ่นดินเหือดหายและแผ่นดินกลายเป็นทะเลทราย

ดินจะเริ่มแตกรร้าวและแห้งขึ้น

โลกทั้งโลก แผ่นดินทั้งแผ่นดิน ชุมชนหมู่บ้าน และแม้แต่ครอบครัวจะกลายเป็นที่ไม่น่าอยู่ หรือที่เราอาจจะเรียกว่า “**นรก**” บนแผ่นดิน ถ้ามีคนประเภทนี้อยู่ในสังคมมากๆ

ปีแห่งความเชื่อน่าจะเป็นปีที่เราคริสตชนจะ **เริ่มต้นทำอะไรสักอย่าง** เพื่อแก้ไข เยียวยา โลกและสังคม ด้วยการเริ่ม **แก้ไขและเยียวยา** ความหนวก ใ้ และพิการทางจิตวิญญาณของตัวเราและของ เพื่อนพี่น้องคริสตชนอื่นๆ

สวัสดี...พ่อसानิจ